

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ

.....  
ตามที่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขอรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาผลงานที่จะส่งประเมินและเค้าโครงเรื่อง สักส่วนของผลงาน รวมถึงสรุปข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและผลงานเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ทั้งนี้ หากผู้ใดเห็นว่าผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงโดยนำผลงานที่เสนอประเมินเป็นของบุคคลอื่นหรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการเรียนมาเสนอขอรับการประเมินให้สามารถหักล้างได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อนี้ โดยให้ผู้ทักท้วงจัดทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ และนามสกุลจริง พร้อมทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ยื่นต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบหรือสอบสวนพบว่าไม่มีมูลความจริง จังหวัดสุพรรณบุรีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ทักท้วงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) สมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์

- (นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำเนาถูกต้อง



(นายอรรถสิทธิ์ สุพรรณพิทักษ์)

นักทรัพยากรบุคคล

สสจ.สุพรรณบุรี

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

ลำดับ ที่	ผู้ขอรับการคัดเลือก	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ขอแต่งตั้ง	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน	สัดส่วน ของ ผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด/ วิธีพัฒนางาน
๑	นางสาวสุรีย์ยา ชาวอุทัย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลดอนเจดีย์ กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๓๘๘๘๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลดอนเจดีย์ กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๓๘๘๘๗	การพยาบาลผู้ป่วยมีเลือดออก ในระบบทางเดินอาหารส่วนบน (Upper Gastrointestinal Hemorrhage)  นางสาวสุรีย์ จันทร์เกตุวงศ์	๙๐%	แนวทางการพัฒนา บริหารายกลุ่มที่มีความ เสี่ยงสูงในท้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน  ผู้ร่วมดำเนินการ

ลำดับ ที่	ผู้ขอรับการคัดเลือก	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ขอแต่งตั้ง	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงาน	สัดส่วน ของ ผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด/ วิธีพัฒนางาน
๒	นางวาสนา แดงทอง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๓๖๕๕๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ กลุ่มการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๓๖๕๕๕	๓๖๕๕๕	การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะ เบาหวานในขณะตั้งครรภ์  นางสาวสุชีรา รอดสำราญ	80%  ๒๐%	การพัฒนาแนวทางการ พยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะ ตกเลือดหลังคลอด  ผู้ร่วมดำเนินการ